



ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง
อาจารย์พยาบาล โดยใช้งบประมาณเงินรายได้คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ที่ ๓๒๗/๒๕๕๗ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์พยาบาล โดยใช้งบประมาณเงินรายได้คณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ นั้น

บัดนี้ คณะอนุกรรมการได้ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการ
คัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์พยาบาล โดยใช้งบประมาณเงินรายได้
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๗

(รองศาสตราจารย์ ดร.จิระภา ศิริวิฒนเมธานนท์)

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

ที่ ๑๗ /๒๕๕๗

รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์พยาบาล
โดยใช้งบประมาณเงินรายได้คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ที่ ๖๗ /๒๕๕๗ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๗

ลำดับที่	รายชื่อ - สกุล	หมายเหตุ	สถานที่สอบ
สาขาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์			วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ ห้องประชุมพระยาภักดีชุมพล ชั้น ๒ อาคารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป
๑	นางสาวศศิรินทร์ กระสินธุ์หอม	ให้ส่งเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้ ๑. สำเนาวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ๒. ให้ยื่นหนังสือรับรองประสบการณ์สอน ๓. หนังสือรับรองประสบการณ์ด้านคลินิก	
๒	นางสุภาพร มะรังษี	ให้ส่งเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้ ๑. สำเนาวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ๒. ให้ยื่นหนังสือรับรองประสบการณ์สอน ๓. หนังสือรับรองประสบการณ์ด้านคลินิก	
สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ			
๑	นางสาวณัฐชา รัตนถาญ	ให้ส่งเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้ ๑. ให้ยื่นหนังสือรับรองประสบการณ์สอน ๒. หนังสือรับรองประสบการณ์ด้านคลินิก	
๒	นางสาวฐานิดา สมขันตี	ให้ส่งเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้ ๑. สำเนาวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ๒. หนังสือรับรองประสบการณ์ด้านคลินิก	
๓	นายณรงค์กร ชัยวงศ์	ให้ส่งเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้ ๑. สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร ๒. หลักฐานแสดงการจบการศึกษาระดับปริญญาโท ๓. ให้ยื่นหนังสือรับรองประสบการณ์สอน ๔. หนังสือรับรองประสบการณ์ด้านคลินิก	
๔	นายพิชากร คนกาญจน์		
๕	นางสาวธัญทิพย์ คลังชำนาญ	ให้ส่งเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้ ๑. หลักฐานแสดงการจบการศึกษาระดับปริญญาโท ๒. ให้ยื่นหนังสือรับรองประสบการณ์สอน ๓. หนังสือรับรองประสบการณ์ด้านคลินิก	
สาขาการพยาบาลอนามัยชุมชน			
๑	นางสาวสุภาพร พลายระหาร	ให้ส่งเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้ ๑. หนังสือรับรองประสบการณ์ด้านคลินิก	
๒	นางมัตถก ศรีคล้อ	ให้ส่งเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้ ๑. ให้ยื่นหนังสือรับรองประสบการณ์สอน	
๓	ผศ.ดร.สุขศิริ ประสมสุข		
๔	นางสาวจารุณี เทียบโพธิ์		
สาขาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น			
๑	นางสาวสุภาภักดิ์ สิงห์เสนา	ให้ส่งเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้ ๑. ให้ยื่นหนังสือรับรองประสบการณ์สอน ๒. หนังสือรับรองประสบการณ์ด้านคลินิก	

ลำดับที่	รายชื่อ - สกุล	หมายเหตุ	สถานที่สอบ
๒	นางรัชพีพรรณ โสดาวรรณ	ให้ส่งเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้ ๑. ยื่นหนังสือรับรองประสบการณ์สอน ๒. หนังสือรับรองประสบการณ์ด้านคลินิก	วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ ห้องประชุมพระยาภักดีชุมพล ชั้น ๒ อาคารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป
๓	นางสาวรุ่งนภา ต่อโชติ	ให้ส่งเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้ ๑. สำเนาวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ๒. ยื่นหนังสือรับรองประสบการณ์สอน	
๔	นางสาวกฤติยาณี ธรรมสาร	ไม่ผ่านคุณสมบัติตามประกาศฯ ข้อ ๒.๑.๓ , ๒.๒ และ ๒.๓	
๕	นางธณัญญ์ภรณ์ กุลแสนเตา	ให้ส่งเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้ ๑. สำเนาวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ๒. หนังสือรับรองประสบการณ์ด้านคลินิก	
สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช			
๑	นางบุปผา แก่นชัยภูมิ	ให้ส่งเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้ ๑. สำเนาวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ๒. ยื่นหนังสือรับรองประสบการณ์สอน	
๒	นางสาวนิภาภัทร อยู่พุ่ม	ให้ส่งเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้ ๑. หนังสือรับรองประสบการณ์ด้านคลินิก	

หมายเหตุ

ให้ผู้มีสิทธิ์รับการคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์
พยาบาล ส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมภายในวันที่สอบสัมภาษณ์ (ในวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๗)